

## HỘI NGHỊ

# Sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

Thực hiện văn bản số 612-CV/ĐU ngày 08/7/2024 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà – CTCP về tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; Thực hiện chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Nhà G9, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công ty.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ công ty, Ban Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng ban công ty; Ủy viên UBKT Đảng ủy công ty, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí **Trần Đức Tân** - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Theo báo cáo tại hội nghị, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP, trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy và chính quyền trong Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Một số chỉ tiêu chính như tổng giá trị SXKD và doanh thu đạt trên 63% kế hoạch năm **cao hơn cùng kỳ năm ngoái**. Tình hình tài chính ổn định; công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh thống nhất và sát với tình hình thực tế. Tích cực tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo có việc làm cho năm 2024, nổi bật là lĩnh vực khảo sát, khoan phun đạt được kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy các cấp và chi bộ trong toàn Đảng bộ; công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, phân cấp quản lý, thực hiện rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia tham luận, phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ của Đảng bộ trong những tháng còn lại của năm 2024.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Công ty tích cực tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm việc làm; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khảo sát, công tác tư vấn thiết kế, công tác giám sát; Tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ. Xem xét chủ trương chuyển dịch cơ cấu ngành nghề; bổ sung dịch vụ tư vấn đối với lĩnh vực hầm giao thông, hầm đô thị; Bổ sung lĩnh vực thí nghiệm xây dựng công trình đường giao thông; Nắm bắt nhu cầu thị trường và phù hợp với định hướng của Công ty...

Đồng chí **Trần Đức Tân** - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị. Các ý kiến phát biểu có tính xây dựng. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty thời gian tới cần phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo. Trong 6 tháng cuối năm, về công tác xây dựng Đảng cần lưu ý công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, hoàn thành công tác kiểm tra giám sát đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận những cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc, phòng chức năng và của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong công ty. Đồng chí đánh giá cao những kết quả của đã đạt được về công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh của Đảng bộ công ty trong 6 tháng qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong Đảng bộ Công ty tập trung chỉ đạo xây dựng, thực hiện các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024;

**Bà: Đ/c Hoàng Thị Thanh Huyền**  
**Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty**  
**Phó Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty**

Ban Chấp hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo Điều lệ Đảng, quy chế làm việc đã ban hành và thực hiện lãnh đạo Đảng bộ theo Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.